



## ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการประเมินฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

### ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๕๐	นายณัฐวัฒน์ แดงจันทิก
๒	๐๑๖	นางสาวปริญญา หวานแก้ว
๓	๐๓๙	นางสาวอภิลาภา เอกาชัย
๔	๐๔๖	นางสาวเพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์
๕	๐๑๔	นางสาวเสาวณีย์ วนวุฒิชิต
๖	๐๐๘	นางสาวอัฐมณี อินดี

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก แล้วแต่กรณี และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย และมาปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายวรฉัตร วิรัชลาภ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์